

Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp xã Ea Kuêh

Chiều ngày 11/01/2023, tại trụ sở UBND xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Ea Kuêh thuộc Dự án hợp phần Compact Cư M'gar do chi nhánh Intimex Buôn Ma Thuột thực hiện. Tham dự lễ ra mắt, có đại diện lãnh đạo UBND huyện; Phòng NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ea Kuêh và cán bộ phụ trách nông nghiệp xã; đại diện tổ chức IDH, JDE; Đài phát thanh và truyền hình huyện.

Tại lễ ra mắt HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Ea Kuêh, đại diện UBND huyện/Phòng NN&PTNT /Ban chỉ đạo Chương trình Compact Cư M'gar phát biểu cảm ơn tới IDH, JDE, chi nhánh Intimex Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ huyện Cư M'gar triển khai Chương trình “Sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội”, còn gọi là (Compact Cư M'gar), đồng thời cũng quán triệt và chỉ đạo UBND xã Ea Kuêh sẽ luôn quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho chi nhánh Intimex Buôn Ma Thuột thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Chương trình đã đề ra.

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Ea Kuêh có 10 thành viên chính thức, hoạt động với nhiều lĩnh vực và đa ngành nghề trong đó tập trung chủ yếu vào việc thu mua nông sản và trồng trọt. Dự kiến niên vụ cà phê 2023 - 2024 Hợp tác xã sẽ thu mua và chế biến cà phê thành phẩm khoảng 200 tấn cà phê nhân và khoảng 20 tấn cà phê đặc sản. Đồng thời, HTX có kế hoạch mở rộng liên kết với các hộ sản xuất cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả trên địa bàn sản xuất theo các tiêu chuẩn bền vững, sản xuất có trách nhiệm, cũng như xây dựng mã vùng trồng cho sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt HTX Nông nghiệp DV tổng hợp Ea Kuêh



Hình 1: Ra mắt Thành viên HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Ea Kuêh



Hình 2: Các đại biểu tặng hoa chúc mừng HTX



Hình 3: Đại diện IDH phát biểu tại lễ ra mắt HTX



Hình 4: Đại diện chi nhánh Intimex Buôn Ma Thuật phát biểu



Hình 5: Đại diện HTX phát biểu cảm ơn các đại biểu



Hình 6: Các đại biểu tham gia bàn giao thiết bị chế biến cho HTX

Dự án hợp phần Compact Cư M'gar do công ty Intimex Buôn Ma Thuột liên kết triển khai tại các xã: Ea Kuêh và xã Quảng Tiên, với quy mô 3.160 ha cà phê, 1.190 ha hồ tiêu và 104 ha cây ăn quả các loại. Dự án là một phần trong Chương trình Compact Cư M'gar, do IDH phát triển và tài trợ, cùng với sự tham gia của các công ty và chính quyền địa phương, Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025

Ban quản lý Dự án Chi nhánh Intimex Buôn Ma Thuột